



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
20 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 20 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,636 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,401,378 ราย เสียชีวิต 41 ราย เสียชีวิตสะสม 29,678 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,091 ราย รักษาหายสะสม 4,312,790 ราย ยังรักษาอยู่ 58,910 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 525,486,107 (+746,2980) ราย เสียชีวิต 6,296,534 (+1,467) ราย รักษาหาย 495,230,375 (+727,379) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เกาหลีเหนือ เร่งผลิตยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงยาแผนโบราณ เพื่อนำมาใช้รับมือโควิด 19 สหรัฐฯ ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 เกิน 1 ล้านคน

ประเด็นสำคัญ

1. ผ่อนคลายมาตรการ เตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง NBT

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า แนวโน้มของผู้ติดเชื้อโควิด 19 หลังสงกรานต์ลดลงเกิดจากความร่วมมือของทุกคน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะประกาศเข้าสู่โรคประจำถิ่นตามแผน เพียงแต่จะต้องคอยติดตามสถานการณ์รอบโลก โดยเฉพาะเกาหลีเหนือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ช่อง 3, 7, NBT, js100, isranews, infoquest, hfocus, acnews, topnews, sanook, thebangkokinsight, thestandard, thailandplus moneyandbanking, thaipbs)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุในการประชุม ศบค. วันที่ 20 พ.ค. สธ.จะยังไม่เสนอเรื่องการผ่อนคลายมาตรการ แต่จะเสนอเรื่องการปรับระดับพื้นที่สี เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โควิด 19 ของประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระยะขาลง โดยจะเสนอปรับพื้นที่สี 3 รูปแบบ คือ พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า พื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลือง ซึ่งแต่ละพื้นที่สี จะมีมาตรการทางสังคมที่ ศบค.กำหนดไว้อยู่แล้ว นอกจากนี้ จะมีการรายงานให้ ศบค.ทราบถึงการเข้าสู่โรคประจำถิ่นที่อาจเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ 2 สัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยได้ให้ทุกจังหวัดเตรียมมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่วนเรื่องจะปรับลดระดับการแจ้งเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 2 ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุม ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวหุ้น, เดลินิวส์, อีจัน, newtv, businesstoday, thaipbs, thebangkokinsight, mcot, plewseengern, INN, TNN, infoquest, moneyandbanking)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ จะเป็นประธานการประชุม ศบค.ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 20 พ.ค. เตรียมพิจารณาผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมเพิ่มเติม อาจพิจารณาปรับพื้นที่สีใหม่ และการลดระดับการแจ้งเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, nationtv)

- พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เผยการประชุมศบค.ในวันที่ 20 พ.ค. จะมีการรายงานผลและประเมินทิศทางการทำงานพิจารณาปรับพื้นที่สีให้ผ่อนคลายมากขึ้น รวมถึงการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สำหรับการประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น นายกฯ ให้พิจารณาอย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อนจะประกาศ และมีโอกาสประกาศให้เร็วขึ้น หากสถานการณ์เป็นไปตามปัจจัยที่วางไว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ch7, pptv)

- นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.นี้ โดยอาจบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค.65

2. ค้านการเข้าสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โพลส์ว่าการจะประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ปัจจุบันยังคงคาดการณ์ได้ยากกว่าเชื้อไวรัสจะอ่อนแอลงหรือแข็งแกร่งมากขึ้น ในประเทศตะวันตกก็ยังไม่แน่นอน การตัดสินใจเรื่องโควิดก็เช่นกัน ระวังจะเกิด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลกระทบเหมือนการปลดล็อกกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, thejournalistclub</p> <p>- นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกรณี รศ.นพ.ธีระ โปสดีให้บทพจนเรื่องการเดินหน้าให้โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นว่า เป็นความเห็นของคนหน้าเดิมที่ไม่ว่า สธ.จะทำอะไร ต้องมีท่าทีค้ำไปหมด ไม่ใช่เวลา มาสร้างความหวาดกลัว สิ่งที่ประชาชนกลัวมากที่สุดตอนนี้คือปัญหาปากท้อง ขณะนี้ไทยอยู่ในจุดขาลง สถานการณ์ตรงหน้าเป็นตัวกำหนด ทุกอย่างวิเคราะห์จากข้อเท็จจริง</p> <p>3. แยกโซนเลือกตั้งสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, โปสดีทูเดย์, nationtv, one31, workpointtoday, topnews)</p> <p>- พล.อ.สุพจน์ มาลาณีย์ กล่าวถึงแนวทางการจัดโซนแยกเลือกตั้งสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ว่า สธ. มีมาตรการอยู่แล้วเนื่องจากมีประสบการณ์ในการแยกเด็กนักเรียนในช่วงสอบ รูปแบบการแยกโซนเลือกตั้งจึงคล้ายกัน และมีมาตรการที่รัดกุม ดังนั้น หาก กกต. และหน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว ผู้ที่ติดเชื้อและมีสิทธิเลือกตั้ง จึงสามารถไปใช้สิทธิในวันที่ 22 พ.ค.65</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการรายวัน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด)</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในยุคโควิด 19 รวมถึงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และรพ.ทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, บางกอกโพสต์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, springnews, moneyandbanking, businesstoday)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กท. เป็นประธานการประชุมเสวนา ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ระบุ แม้โควิดจะเป็นวิกฤตโลก แต่ก็ใช่อากาศของไทยที่ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพระบบสาธารณสุขไทย โดยไทยได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้ง สนง.เลขาธิการของศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ ซึ่งจะเปิดทำการในเดือน ส.ค.65 รวมทั้งส่งเสริมโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเปิดตลาดอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างเต็มที่หลังวิกฤตโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, acnews, nationtv, NBT, thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสุศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด ล้มหรือรุ่ง : ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล และประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่วิถีชีวิตใหม่ตามหลักสุศึกษา รักษาระยะห่าง ดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ย้ำมาตรการ VUCA รวมทั้งรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ไม่แชร์ข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ เพื่ออยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ejan, nationtv, ch7, newtv)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และศึกษาวิจัย พร้อมเตรียมกระจายต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ล้านต้น ให้ปชช.นำไปปลูกในครัวเรือน โดยต้นแม่พันธุ์ได้จาก กก.กล้าพันธุ์กัญชาทางการแพทย์บุรีรัมย์ รพ.สต.หนองครก ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรนอกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน เริ่มแจก 1,000 ต้นในงานนมทกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ปชช.ได้อะไร ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 รวมถึงนำร่องแอปพลิเคชัน จดแจ้งของ อย. และแจกคู่มือการปลูกของกรมวิชาการเกษตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- วันที่ 9 มิ.ย.2565 ประเทศไทยจะปลดล็อกกัญชา กัญชง พันยาเสพติด ปชช.สามารถปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และดูแลสุขภาพ สธ.ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร พัฒนาสายพันธุ์สำหรับแจก 1 ล้านต้น เพื่อให้เกิดการเข้าถึงสายพันธุ์ที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 กกก.กักพืชเห็นชอบให้ทำประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้พืชกัญชา กัญชงเป็นพืชกักกัน เพื่อควบคุมดูแลมาตรฐานต่างๆ รวมถึงการดูแลแมลง ศัตรูพืชที่อาจติดเข้ามา รวมถึงยกเว้นการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ เตรียมออกประกาศก่อนวันที่ 9 มิ.ย. นี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊ิปหน้า 1</p> <p>- ในเวทีสัมมนาวิชาการหัวข้อ กัญชา-กัญชง ใช้อย่างไรถึงปลอดภัยได้ประโยชน์ จัดโดย อย., สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และจุฬาลงกรณ์ฯ โดยทางศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย ผอ.ศูนย์วิจัยยาเสพติด เผยผลการศึกษาค้นคว้าโดยนักวิจัยชาวไทยใช้ประโยชน์จากกัญชามากกว่ากัญชง โดยเฉพาะนำมาใช้ในรูปของอาหารเครื่องดื่ม ส่วนผลิตภัณฑ์นิยมนำมาใช้ในรูปของผงกัญชา และน้ำมันกัญชามากที่สุด ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์กัญชาและกัญชง ในรูปของอาหาร ถ้าสนับสนุนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการทำตลาดในไทยและต่างประเทศ จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไทยได้อย่างมาก</p>	
<p>โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, thansettakij, newtv)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยสาเหตุโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึดเกิดจากการอักเสบของกระดูกสันหลังเรื้อรังร่วมกับข้ออักเสบเป็นเวลานาน ทำให้กระดูกสันหลังติดกันเคลื่อนไหวไม่ได้ การรักษาหลักคือ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการสังเกตตัวเองและเข้าใจตัวโรค รักษาไม่หายแต่สามารถคุมอาการและชะลอการรุนแรงโรคได้ ควรบริหารร่างกายเพื่อยืดหยุ่นข้อต่อและกล้ามเนื้อ จะช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้สะดวกใกล้เคียงปกติและป้องกันข้อติดยึด</p>	-
<p>ร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thailandplus</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น หนุนให้ อสม.กว่า 1.05 ล้านคน ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเปิดให้ประชาชนหรือผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ที่เว็บไซต์กรม สบส. หรือเว็บไซต์ https://hss.moph.go.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พ.ค. 65</p>	-
<p>อย. หนุนธุรกิจเครื่องสำอางไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผย อย. เปิดระบบยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องสำอางแบบฉับไว ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเครื่องสำอางความเสี่ยงต่ำระบบจะประเมินผลให้อัตโนมัติรู้ผลทันที ส่วนเครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงสูงเจ้าหน้าที่จะพิจารณาตรวจสอบ ทราบผลภายใน 3 วันทำการ เพิ่มการอำนวยความสะดวก ลดการติดต่อสื่อสารโดยตรง รวมทั้งยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ</p>	
<p>สถานการณ์น้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ,แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, thailandplus, thansettakij, newtv)</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฝนตกหนักมาก 20-23 พ.ค. ปก.คาดการณ์และแจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก และพื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง วันที่ 20 พ.ค.65 พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก ภาคเหนือ สุโขทัย (อ.ศรีมมาศ บ้านด่านลานหอย) ตาก (อ.ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ อุ้มผาง) และแม่ฮ่องสอน (อ.แม่สะเรียง สบเมย) ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ สังขละบุรี ไทรโยค) พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง ภาคกลาง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ภาคใต้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส</p> <p>ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กลาโหม ได้กำชับให้ กทม.หาแผนรองรับในอนาคต หลังจากนั้นเครื่องสูบน้ำทุกพื้นที่ของ กทม. จะต้องใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	
<p>บุหรี่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)</p> <p>- วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี ปีนี้สธ.ประกาศคำขวัญ "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม" สอดรับกับองค์การอนามัยโลกรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 "ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม" เน้นเปิดโปงความจริงพิษภัยของยาสูบ นอกจากบั่นทอนสุขภาพแล้ว ตลอดวงจรชีวิตยาสูบเริ่มตั้งแต่การปลูก การผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่ายยาสูบ ของเสีย และก้นบุหรี่ขยะพลาสติกจากการสูบบุหรี่ สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม เป็นอีกเหตุผลเร่งสร้างความตระหนักให้กับประชาชน นำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่และเพิ่มมาตรการควบคุมการผลิตยาสูบ สำหรับภาคีเครือข่ายที่ต้องการร่วมรณรงค์ หรือขอสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สามารถรายละเอียดเพื่อขอรับสื่อได้ที่ www.smokefreezone.or.th หรือโทร 0-2278-1828</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่งหนังสือถึงสื่อ ไต่บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนในนิวซีแลนด์ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จ่อบรรจุเป้าประเทศไร้อควัน 2025 ก่อนกำหนด ชี้อดีตนายฯ นิวซีแลนด์ชื่นชม ใช้ข้อมูลงานวิจัยกำหนดนโยบายสุขภาพอย่างเหมาะสม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลิตภัณฑ์แก้กฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หน.พรรคเพื่อไทย รับหนังสือจากตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย ขอให้ติดตามผลิตภัณฑ์ให้มีการแก้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบของก.สาธารณสุข ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของกรม. โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่ให้คงการใช้ส่วนประกอบหรือสารปรุงแต่งบางชนิดที่มีความจำเป็น เช่น เมนทอล และการอนุญาตให้มีการใช้สารประกอบ หรือสารปรุงแต่งที่จำเป็นเหมือนกับหลายประเทศที่อนุญาตให้ใช้และเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้มีผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบอย่างรอบคอบที่สุด ซึ่งร่างฯ ฉบับดังกล่าวจะทำให้อาชีพไร่ยาสูบกว่า 30,000 ครัวเรือนสูญเสียอาชีพ รวมถึงกระทบต่อการผลิตบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และทำให้รายได้ของรัฐจากภาษีสรรพสามิตบุหรี่กว่าปีละ 60,000 ล้านบาทหายไปจากความไม่สามารถแข่งขันของบุหรี่ในประเทศกับบุหรี่ต่างประเทศได้</p>	-
<p>แบนพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ)</p> <p>- นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคกก.วัตถุอันตราย เผย ก.อุตสาหกรรม ยืนยันไม่ได้นำ 2 สารอันตราย คือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส กลับมาใช้อีกอย่างแน่นอน ซึ่งพิจารณาแบน 2 สารดังกล่าวเสร็จสิ้นไปแล้ว เป็นไปตามมติ คกก.วัตถุอันตราย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62 โดยมีเหตุผลรองรับอยู่แล้วถึงความเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง</p>	-
<p>เห็ดพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์)</p> <p>- จากกรณี สามภรรยาซึ่งเป็นชาวบ้านนาสีทอง หมู่ 16 ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เก็บเห็ดมาทำอาหารเย็นกิน กระทั่งช่วงดึกทั้ง 2 คน มีอาการมึนเมา คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่อยู่ที่ร้านขายยามารับประทานเอง แต่อาการไม่ดีขึ้น ทำให้ภรรยาเสียชีวิต ส่วนสามีมีอาการสาหัส ถูกนำตัวเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 นั้น</p> <p>นายอุเทน หาแก้ว รองสจจ.อุดรธานี เตือนประชาชนห้ามรับประทาน "เห็ดพิษ 4 ประเภท" พบย่อยช่วงหน้าฝน ได้แก่ 1. เห็ดระโงกหิน เห็ดระโงกดำพิษ เห็ดระโงกขาว และเห็ดไข่ตายซาก 2. เห็ดหมวกจีน 3. เห็ดถ่านเลือด 4. เห็ดหัวกรวดครีมเขียว</p>	
<p>ใช้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน)</p> <p>- นสพ.สรวดี ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ไม่พบรายงานการเกิดโรคใช้หวัดนกภายในประเทศไทยมา 14 ปี แต่ยังคงติดตามสถานการณ์ เตรียมความพร้อมและป้องกันโรคนี้เข้าสู่ประเทศไทย โดยประชุมซ้อมแผนรับมือโรคในระดับกรมและจังหวัด สั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด ฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดน สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ปีกภายในประเทศ ชะลอการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดโรค ส่วนสัตว์ปีกเลี้ยงในระบบฟาร์มให้เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงสุด รมรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ</p>	
<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (อีจัน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐ, Sanook, Trueid, workpointtoday, TNN)</p> <p>- สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า หน่วยงานสาธารณสุขของยุโรปและอเมริกาเหนือกำลังเฝ้าระวังการระบาดของโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) หลังจากมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสในหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร 9 ราย โปรตุเกส 5 ราย และสหรัฐฯ 1 ราย นอกจากนี้ยังพบผู้มีอาการของโรคที่สเปน ทั้งเคสยืนยันและต้องสงสัย ทั้งนี้ โรคฝีดาษลิงพบมากในพื้นที่ทางตะวันตกและตอนกลางของทวีปแอฟริกา เป็นการติดเชื้อไวรัสที่คล้ายกับฝีดาษหรือไข้ทรพิษในคนแต่จะรุนแรงน้อยกว่า</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์, สวพ.FM91, TNews, Linetoday, TNN</p> <p>- จากกรณีที่มีข้อมูลบนสื่อออนไลน์ว่ามีหมงอกก่อนวัย เป็นผลข้างเคียงมาจากโรคไทรอยด์ เป็นข่าวบิดเบือน โดยสถาบันโรคผิวหนังชี้แจงว่ายังไม่มีความสัมพันธ์กับการที่มีปัจจัยบางอย่าง โดยปัจจัยที่อาจมีผลทำให้หมงอก เช่น พันธุกรรม ความเครียด การขาดวิตามินบี 12 หรือปัจจัยบางอย่างที่ทำให้มีปฏิกิริยาการอักเสบ เช่น โรคไทรอยด์ โรคต่าง ๆ หรือโรคพันธุกรรมบางชนิด แต่ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการมากพอที่จะสรุปได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- จากกรณีที่มีข้อมูลบนสื่อออนไลน์ว่าสบู่เหลวทุกชนิดที่วางขายอยู่นั้น มีส่วนผสมของสารเอสแอลเอสและสารประกอบตระกูลเอมีน อาจทำปฏิกิริยากันและจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งนั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่ายังไม่พบหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าการใช้สบู่เหลวที่มีส่วนผสมของสารซักฟอกในชีวิตประจำวันทั่วไปทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง</p>	